

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนต่ำสุดรอบ 1 ปี ตามแรงขายตัดขาดทุนขณะเงินเอเชียร่วง

\*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า อ่อนค่าและต่ำสุดในรอบประมาณ 1 ปี

ตามทิศทางสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ของเอเชีย ทำให้มีแรงขายเงินบาทเพื่อหยุดการขาดทุนขณะที่ตลาดยังคงปั่นป่วน

\*แรงซื้อดอลลาร์และขายบาท ยังมาจากผู้ค้าทองและบริษัทน้ำมันด้วย

\*เงินบาทยังถูกกดดันจากตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 2 ของไทยที่ชะลอตัวมากกว่าที่คาดไว้ หลังตัวเลขดังกล่าวลดลงมากกว่าคาดที่ 0.3% เมื่อเทียบรายไตรมาส ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค

\*ค่าเงินในเอเชีย ยังคงมีแรงเทขาย หลังวานนี้รูเบียห์ร่วงและต่ำสุดใหม่ในรอบกว่า 4 ปี อันเนื่องจากยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นของอินโดนีเซีย ส่วนรูปีดิ่งและต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แม้รัฐบาลอินเดียนได้ออกมาตราการเพื่อพยุงค่าเงินรูปีก็ตาม

\*การคาดการณ์ที่ว่า สหรัฐจะปรับลดมาตรการกระตุ้นทางการเงิน ทำให้นักลงทุนเทขายในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งประสบปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อสูง

\*ยูโรปรับขึ้นเมื่อเทียบกับเยนในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ทรงตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่เข้าทดสอบเมื่อวานนี้ ขณะที่การร่วงลงของสินทรัพย์เสี่ยงหนุนเยน

\*ยูโรทรงตัวที่ 1.3338 ดอลลาร์ ร่วงจากระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ที่ 1.3375 ดอลลาร์

\*ยูโรได้แรงหนุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และเยนเมื่อวานนี้ หลังธนาคารกลางเยอรมนี หรือBundesbank เปิดเผยในรายงานประจำเดือนส.ค.ว่าการขึ้นและล่วงหน้าของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต่ำ "ไม่ได้เป็นพันธกรณีแบบไม่มีเงื่อนไข"

\*นักวิเคราะห์จากสุมิโตโม มิตซุย แบงก์กิงฯ กล่าวว่า ภาวะปั่นป่วนในตลาดเกิดใหม่ อาทิ อินเดีย, บราซิล และอินโดนีเซีย ช่วยกระตุ้นแรงซื้อเยนด้วย

\*นักลงทุนจะรอดูรายงานการประชุมนโยบายในเดือนก.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่จะออกมาในวันพรุ่งนี้ โดยจะรอดูสัญญาณใหม่ๆ ที่บ่งชี้ว่า เฟดจะปรับลดโครงการซื้อพันธบัตรในเดือนหน้าหรือไม่

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.343 บาท

\*09.29 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.64/70 จาก 31.36/38 เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.62/66 จาก 31.34/36 เมื่อวันจันทร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 97.71/72 จาก 97.60 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3332/36 จาก 1.3338 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

"บาทเข้านี้อ่อนมา จากเปิดแถว 31.44/45 ก็ไหลไป high สุดที่ 31.67 ทำสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ 12 เดือน โดยมาจาก stop loss หลังจากหลุดแถว 31.50 กว่าๆ และมีแรงซื้อ(ดอลลาร์)เข้ามามาก จากราคาทองที่อ่อนลง และลูกค้าน้ำมันก็เข้ามาซื้อ" ดีลเลอร์กล่าว

เขากล่าวว่า เงินบาทยังอ่อนค่าต่อไปได้อีก หากสกุลเงินในเอเชียอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยคาดว่า เงินบาทน่าจะปรับตัวในช่วง 31.45-31.70 และหากอ่อนค่าทะลุระดับ 31.70 ก็มีโอกาสไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 32.00

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้